

มิติหุ้น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 1 กรกฎาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: -

หน้า: 1 (กลาง), 2

Col.Inch: 140.97 Ad Value: 49,339.50

PRValue (x3): 148,018.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: CHAYO โค้งหลังเร่งซื้อหุ้นตามแผนมั่นใจผลงานทั้งปีเข้าเป้าโต 25%



ข่าวต่อหน้า 1

CHAYO

CHAYO วางหากบริหารหนี้ชั้นเชียน มั่นใจรายได้ปีนี้วิ่งเข้าเป้าโตเพิ่ม 25% บิ๊ก CEO เผยภาพรวมครึ่งปีหลังผลงานโตเด่นกว่าครึ่งปีแรก เร่งเครื่องซื้อหุ้นเข้ามือตามแผนได้แน่ ย้ำปี 65 รายได้พุ่งทะยานจาก “Chayo JV” ฝากโบรกมองอนาคตแจ่ม แห่ปรับเป้าสุดพิค 19.50 บาท

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. ซีโอย กรุ๊ป หรือ CHAYO ดำเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดย นายสุวัฒน์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ การซื้อหุ้นเข้าพอร์ตยังทำได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่ในช่วงครึ่งปีหลังทุกอย่างจะเร่งตัวขึ้น ทั้งหารซื้อหุ้นและผลประกอบการที่จะปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น

“ ลูกค้าปิดนัดชำระหนี้มีไม่มาก
ครึ่งปีหลังรายได้เร่งตัว โตตามเป้าแน่นอน ”

โค้งหลังเด่นมั่นใจรายได้โตเข้าเป้า

โดยในช่วงไตรมาส 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 สถาบันการเงินจะขายหนี้ออกมามากกว่าช่วงครึ่งปีแรก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ตามแผนที่วางไว้ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ซื้อหนี้เข้ามาได้แล้วเกือบ 300 ล้านบาท

ขณะที่การติดตามหนี้จากลูกค้ายังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้การระบาดของโควิด-19 จะทำให้บริษัทใช้มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ การลดมูลหนี้ และลดดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ปิดบัญชีชำระหนี้ ทำให้มีลูกค้าที่ผิดชำระหนี้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะไม่พลาดเป้า และเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 25% อย่างแน่นอน



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

ตั้งรับทรัพย์สินเต็มเหนี่ยวจากChayo JV

ในส่วนของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด (Chayo JV) ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 55% ของหุ้นทั้งหมดนั้น ขณะนี้ได้ทยอยซื้อหนี้เข้ามาบ้างแล้ว แต่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ Chayo JV ได้ทันทีในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยที่ในปี 2565 จะเป็นปีที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หนุนผลประกอบการของ CHAYO เติบโตขึ้นอย่างมาก

โบรกแห่ปรับเป้าหมายเชียร์ “ชื้อ”

ด้าน บล.กสิกรไทย ระบุว่า แนะนำ “ชื้อ” CHAYO โดยปรับราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นเป็น 19.40 บาท จากเดิม 17.20 บาท โดยมองว่า ยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตอีกมาก หลังได้พันธมิตร 8 ราย เข้าลงทุนใน CHAYO JV หนุนการเติบโตในระยะยาว สอดรับกับ บล.โนมูระ พัฒนสินที่ปรับประมาณการกำไรปี 2564 - 2566 ขึ้นเฉลี่ย +7% สะท้อนการปรับสมมติฐานรายได้ขึ้น โดยให้มูลค่าพื้นฐานปี 2564 ที่ 19.50 บาท